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รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗

๑. ประเด็นหรือเร่ืองในการมีส่วนร่วม

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๗ โดยเชิญผูเ้ข้าประชุม จํานวน ๑๙ คน เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. -

๑๒.๓๐ น. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร เพื่อ

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ เรื่องสําคัญ ๖ เรื่อง ดังนี้

๑.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบถอนเงิน จํานวน ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท ออกจากบัญชีทุนจิตต์ภักดี

มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ๔๖ ปี คืนสู่เหย้า ชาว ท.ว. เนื่องจากโรงเรียนมีเงินรายได้จากการจัด

งาน ๔๖ ปี คืนสู่เหย้า ชาว ท.ว. หลังหักค่าใช้จ่ายเหลือเงิน จํานวน ๒๑๗,๗๑๐.๙๙ บาท แต่ฝ่ายการเงิน

ฝากเข้าบัญชีทุนจิตต์ภักดี จํานวน ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ดังกล่าว

๒.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ แผนมาตรการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา รองรับ

มติของคณะรัฐมนตรี ท่ีให้ยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและ สถานศึกษาท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี ๒๓

มกราคม ๒๕๖๗ ในเบื้องต้นโรงเรียนได้ออกประกาศ ท่ี ๐๑/๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาความ

ปลอดภัยเวรวันหยุดสถานท่ีราชการ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว

๓.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการย้ายของข้าราชการครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ประจํา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผู้ยื่นความประสงค์ขอย้าย จํานวน ๑ คน คือ นางสาวราวีญา ซอมัด ครูชํานาญการ

วิชาเอก สังคมศึกษา ขอย้ายไป โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ปัตตานี ด้วยเหตุผล ขอย้ายกลับภูมิลําเนา

๔.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ จัดทําโครงการระดมทุน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารละหมาด

ของนักเรียนหญิง โดยปรับปรุงซ่อมแซมจากอาคารละหมาดนักเรียนชาย และย้ายอาคารละหมาดนักเรียนชาย

ให้ไปใช้อาคารละหมาดนักเรียนหญิงแทน

๕.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบจัดกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ในวันท่ี

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยให้มีกิจกรรมทางศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า

มาร่วมงาน ณ หอประชุมท่าข้ามวิทยาคาร

๖.ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จํานวน

๕ เล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐) จํานวน ๑ เล่ม



ท้ังนี้ โรงเรียนได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสร็จสิ้นลงด้วยดี

และ เรื่องสําคัญ ท้ัง ๖ เรื่อง ได้ผ่านท่ีประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเพ่ือเป็นแนวทางในแต่ละเรื่อง

๒. สรุปรายงานข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร มีผู้มาประชุม

จํานวน ๙ คน ไม่มาประชุม จํานวน ๔ คน ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๕ คน เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๐ น. เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บันทึกรายงานการประชุม คือ นางยุพิน วงศ์จันทร์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม คือ นายธนกฤต นิลราช ผู้รับรองรายงานการประชุม คือ นายประพันธ์

อินทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้







ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗

เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.

นําประชุม โดย นายประพันธ์ อินทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในวาระเสนอเพื่อพิจารณา ท้ัง ๖ เรื่องและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗

เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

สรุปมติที่ประชุม มีดังนี้

จากวาระท่ี ๔ เสนอเพ่ือพิจารณา

๑.ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนเงินออกมาจากบัญชีทุนจิตต์ภักดี จํานวน ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท เพื่อ

ใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ในการจัดงาน ๔๖ ปี คืนสู่เหย้า ชาว ท.ว. โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า

การฝากเงินเข้าบัญชีทุนจิตต์ภักดีนั้น ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึง

ให้โรงเรียนถอนเงินจํานวนนั้น ออกจากบัญชีทุนจิตต์ภักดี เพื่อนํามาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

๒.ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนไปกําหนดแผนมาตรการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

เพิ่มเติม ตามบริบทโดยให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

๓.ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวราวีญา ซอมัด ครูชํานาญการ ย้ายกลับภูมิลําเนาตามความ

ประสงค์

๔.ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนไปพิจารณาให้รอบคอบในการจัดทําโครงการะดมทุน เพื่อ

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารละหมาดของนักเรียนหญิง.ดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะขอบริจาค

อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะได้ระดม

ทุน ใน งาน ๔๖ ปี คืนสู่เหย้า ชาว ท.ว. มาแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะทําโครงการนี้ ท่ีประชุม

เสนอแนะว่า ให้มีการเขียนโครงการให้ชัดเจน รัดกุม รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และ

ให้เลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบไปในการประชุมครั้งต่อไป

๕.ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ในวันท่ี ๒๘

มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีดีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

๖.ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จํานวน ๕

เล่ม และเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐) จํานวน ๑ เล่ม โดย

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร นายประพันธ์ อินทกาญจน์

เป็นผู้ลงนาม



๔.การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารได้นํา ๖ เรื่องท่ีผ่านการประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ

ตามเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกิจกรรม ดังนี้

๑.กลุ่มงานบริหารงบประมาณของโรงเรียนรับทราบข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมถอนเงินจากบัญชีทุนจิตต์ภักดี จํานวน ๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท

ออกมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ๔๖ ปี คืนสู้เหย้า ชาว ท.ว.

๒.โรงเรียนได้ออกประกาศ ท่ี ๐๑/๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเวรวันหยุด

สถานที่ราชการ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และ ออกคําสั่งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ท่ี ๐๑๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยแต่งตั้ง

ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย จํานวน ๒ คน คือ ๑.นายอนุพงศ์ สีสุวรรณ ตําแหน่ง พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ๒.นายณัฐดนัย อินทกาญจน์ ตําแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว และโรงเรียนได้จัดทําแผนบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัยและแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan :BCP) ด้วย

๓.โรงเรียนได้จัดทําแบบรายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน(ฉบับจริง)

ให้กับ นางสาวราวีญา ซอมัด ครูชํานาญการ ประกอบคําร้องขอย้ายกลับภูมิลําเนา จํานวน ๑ ชุด

๔.โรงเรียนได้นําข้อเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาพิจารณาอย่าง

รอบคอบ จึงชะลอโครงการระดมทุนเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารละหมาดนักเรียนหญิง ไว้ก่อน

๕.จัดกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ภายใต้ชื่อ กิจกรรม ท.ว.รวมใจ

ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. โดยการมีส่วนร่วมของ คณะครู นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นําศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสอดคล้องความต้องการของชุมชน

๖.โรงเรียนได้นําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จํานวน ๕ เล่ม ท่ีได้รับการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยมี นายประพันธ์ อินทกาญจน์

เป็นผู้ลงนาม ไปมอบให้กับหัวหน้ากลุ่มงานท้ัง ๔ กลุ่มงาน กลุ่มงานละ ๑ เล่ม เพื่อดําเนินโครงการและ

กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป










































